



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้แล้ว จากการประเมินตามหลักการ Outbreak Impack Risk ได้แก่ ตัวผู้ป่วย เชื้อโรค สิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ และมาตรการที่ประชาชนร่วมมือกันพบว่า พบเชื้อในคนอาการไม่มาก เป็นชุมชนปิด ใสหน้ากากอนามัยอย่างดี ตรวจเชิงรุก 8,500 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เฝ้าระวังที่ด่านโดยสุ่มตรวจคนไทยที่ขับรถไปพม่าและคนขับรถพม่าที่มาส่งของในไทยโดยไม่ให้ลงจากรถในทุกสัปดาห์ก็ไม่พบการติดเชื้อ เมื่อขยายการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ทั้ง อ.พบพระ อุ่มผาง แม่ระมาด และท่าสองยางอีก 1,400 กว่าคนก็ไม่พบการติดเชื้อ ถือว่า เข้าสู่ขั้นปลอดภัย ต่อไปจะเฝ้าระวังเชิงรุกใน 2 ส่วนคือ กลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น โรงงาน และใน รพ. คือ ผู้ป่วยโรคปอดบวมสัปดาห์ละ 10 ราย หากมีผู้ป่วยมากกว่าจำนวนนี้ให้ตรวจหาเชื้อทุกราย ผู้ป่วยคลินิกโรคทางเดินหายใจสุ่มตรวจวันละ 10 ราย หากไม่พบการติดเชื้ออีกไม่เกินสัปดาห์ก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติและสิ้นสุดการระบาด

-ส่วนกรณีหญิงฝรั่งเศสอายุ 57 ปี ตรวจพบการติดเชื้อที่เกาะสมุย แม้จะมีอาการและเจอเชื้อเยอะ แต่ผู้ป่วยมีสุขภาพดีที่ดี ไปในที่สาธารณะไม่มาก ขณะที่สสอ.และรพ.ในพื้นที่รู้มาตรการดี มีการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ ประชาชนที่สมุยก็ร่วมมือใส่หน้ากากเพิ่มขึ้นเป็น 90% ถือว่าสถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้ คาดว่าจะเป็นรูปแบบของ Spike คือ เจอผู้ติดเชื้อ 1-2 ราย และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(สยามรัฐ)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลกยังพบการแพร่ระบาดต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 46 ล้านราย ซึ่งแต่ละประเทศได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่แตกต่างกันไป ที่น่าสนใจคือ ประเทศเบลเยียม ใช้มาตรการล็อก ดาวน์รอบใหม่ มีมาตรการและข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้น และสหราชอาณาจักรล็อกดาวน์ 1 เดือนทั่วประเทศ โดยจะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ก่อนเทศกาลคริสต์มาส ส่วนฝรั่งเศส ประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ที่จะบังคับใช้ถึงสิ้นเดือน พ.ย.เป็นอย่างน้อย ไทยยังคงควบคุมสถานการณ์โรคโควิด19 ได้ดี แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือการรักษา มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนการ์ดไม่ตก และช่วงนี้ไทยสภาพอากาศเปลี่ยนกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ซึ่งไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 มักมีอาการคล้ายคลึงกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นพ. วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย เผยถึงการซักซ้อมรับผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักตัว โรงแรมที่เป็นสถานที่ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ร่วมกับสนามบินสมุย สสอ.เกาะสมุย รพ.เกาะสมุย ตม.สุราษฎร์ธานี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะสมุย โดยสมมติว่า มีนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) จำนวน 15 คน เดินทางด้วยเครื่องบินถึงเกาะสมุย รถรางลำเลียงผู้โดยสารเข้ามายังประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ป่วย (PUI) แล้วเจ้าหน้าที่สายการบินจะตรวจความครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้ 1.หนังสือหรือเอกสารรับรองที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE) 2.Fit to fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 3.ผลแล็บไม่เกิน 72 ชั่วโมง 4.ใบจองโรงแรม ALSQ 5.หนังสือเดินทาง 6.ประกันสุขภาพ(100,000\$) 7.ตม.6 8.ต.8 9.แอปพลิเคชัน Samui health pass และ 10.แอปพลิเคชัน COSTE

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ต่อด้วยพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และพิธีการศุลกากร เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมรับนักท่องเที่ยว เช็กอินออนไลน์ ทำลายเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร นำไปยังสถานที่ ALSQ และดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข กำหนด 14 วัน ผลตรวจ PCR ไม่พบเชื้อโควิด-19 สามารถท่องเที่ยวในเกาะสมุยได้แต่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) ,เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยว่ามีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย ในสถานกักกันโรคของรัฐ รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,592 คน ยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,784 คน รักษาอยู่ 133 คน และเสียชีวิตรวม 59 คน โดยไทยมีผู้ติดเชื้อในอันดับ 147 จาก 216 ประเทศและดินแดนที่มีผู้ติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร 2 ราย มาจากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย และจากประเทศรัสเซีย 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์

-ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พบรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายร้อยคัน ติดอยู่บนถนนยาวเกือบ 3 กิโลเมตร โดยรถบรรทุกต้องต่อคิวผ่านพิธีการทางศุลกากรทั้งฝั่งไทยกับเมียนมา จากการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 โดยไม่ให้อินเตอร์เข้าไปในเมืองทั้ง 2 ฝ่าย แต่กำหนดจุดขนถ่ายสินค้าในพื้นที่ด่านพรมแดน ทำให้การขนส่งสินค้ามีขั้นตอนมากขึ้น จึงเกิดความล่าช้า รถบรรทุกหลายคันต้องเสียเวลาขนส่งสินค้านานถึง 3 วัน และคนขับรถบรรทุกต้องนอนบนรถที่จอดบนถนน เพื่อรอคิวเนื่องจากไม่สามารถทิ้งรถยนต์ที่มีสินค้าได้

ประเด็นข่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.ความคืบหน้าการพบซากเชื้อที่ จ.พัทลุง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลตรวจเลือดของแรงงานชาวเมียนมา 1 คน ที่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 ในปริมาณน้อยที่ จ.พัทลุง ซึ่งมีภูมิคุ้มกันในร่างกาย สะท้อนว่าเป็นการติดเชื้อรายเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ได้ติดเชื้อในไทย คาดว่าผู้ป่วยคนนี้ได้รับเชื้อมาจากการทำงานมาเลเซีย ก่อนหลบหนีเข้ามาในไทย โดยสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น รวมทั้งให้มีความต่อเนื่องจนครบกระบวนการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์)

-นายไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง เผยว่า ในขณะนี้ผลการตรวจพิสูจน์ไวรัสโควิด-19 ใน "สารคัดหลั่ง" แรงงานพม่าได้ออกมาแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นเพียงซากเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อเก่า ที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว จึงขอให้ชาวพัทลุงและประชาชนทั่วประเทศอย่าได้วิตกกังวล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า,ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)

-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) สัมผัสใกล้ชิดแรงงานต่างด้าวและพบแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเป็นโควิด 19 ว่า กำลังพล คฝ.ที่เป็นชุดจับกุมแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันกักตัวในสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นตรวจสอบโควิดแล้วปรากฏผลเป็นลบ แต่ขั้นนี้ยังคงแยกตัวไว้ตามมาตรการและทดสอบผลโควิดซ้ำเป็นระยะ ในส่วนกำลังพล คฝ.ที่ใกล้ชิดตำรวจกลุ่มดังกล่าว ก็ได้แยกกักตัวและตรวจสอบโควิดแล้วเช่นกัน เบื้องต้นยังไม่ปรากฏว่ามีใครมีอาการติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมกำลังพล คฝ.พัทลุง ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่พุทธมณฑล เพื่อตรวจเยี่ยมด้านสุขภาพและสวัสดิการ โดยมอบเวชภัณฑ์จำเป็นบางส่วนและแนะนำให้รู้จักป้องกันตนเองด้วยการ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วย

2.การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

-กรม.เห็นชอบในหลักการแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอร์ชเข้าประเทศ วางเงื่อนไขกักตัวบนเรือ 14 วันบนเรือก่อนให้วีซ่า STV พำนักในประเทศไทยได้ 90 วันและต่ออายุได้ คาดตั้งรายได้เข้าประเทศ 2.1 พันล้านบาท

-นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มาเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่า ในวันที่ (2 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยจะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และจ.ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ภาครัฐต้องการฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องการให้รัฐให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะมีการเปิดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติ เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ Special Tourist Visa (STV) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามกระบวนการ คัดกรองผู้โดยสารของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และเยี่ยมชมกระบวนการเก็บสิ่งตรวจ (สารคัดหลั่ง) ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม โดยมอบนโยบายให้บริษัท ทอท. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความพร้อมและวางแผนเพิ่มศักยภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว นักธุรกิจกลุ่มพิเศษ (STV) ให้เดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ยึดแผนปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นมาตรฐานความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-กรณีมีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาภูเก็ตชุดแรก จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน โดยจะเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตในช่วงต้นเดือนพ.ย.นั้น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ยังไม่ได้รับการประสานจากก.มหาดไทยอย่างเป็นทางการ หากทาง ศบค. กำหนดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาภูเก็ต ภูเก็ตก็พร้อมที่จะรองรับ เพราะได้มีการวางมาตรการและระบบต่างๆไว้พร้อมทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ในที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจร จะนำเสนอถึงมาตรการและขั้นตอนการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนามบินภูเก็ต จนถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และการนำนักท่องเที่ยวไปสวอปหาเชื้อโควิด-19 ที่อาคาร X-Terminal ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวภูเก็ตและคนไทย เพราะในขณะนี้ยังมีชาวภูเก็ตบางส่วนที่ยังกังวลถึงการแพร่ระบาดในรอบสอง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า, สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ผู้จัดการไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย newtv. tnnthailand thaiPBS)

-**สหรัฐ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อกรณีที่บ้านชาติในยุโรปใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด สกัดการแพร่ระบาดข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเชื้อผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกา

-**อังกฤษ** ล็อกดาวน์ทั่วประเทศหลังยอดติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคน

ประเด็นข่าว

- อิตาลี ชุมชนประท้วงคัดค้านมาตรการใหม่ที่รัฐบาลประกาศใช้ ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 31,758 คน เสียชีวิตเกือบ 300 คน 1 ใน 7 ของผู้ที่เข้ารับการตรวจพบว่าติดเชื้อ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 680,000 คน เสียชีวิตสะสม 38,618 คน มากเป็นอันดับ 2 ในยุโรป

- ออสเตรเลีย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 5 เดือน ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่การผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น

- ออสเตรีย ต้องอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวและมาตรการควบคุมทางสังคมที่เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่วันอังคารนี้จนถึงสิ้นเดือนพ.ย.

- โปรตุเกส ประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหม่

- สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 46,366,947 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,199,722 ราย สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 9,402,519 ราย รองลงมา คืออินเดีย 8,182,881 ราย, บราซิล 5,535,605 ราย, รัสเซีย 1,618,116 ราย, ฝรั่งเศส 1,367,625 ราย, สเปน 1,264,517 ราย, อาร์เจนตินา 1,166,924 ราย และโคลอมเบีย 1,074,184 ราย

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. แจงกรณีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ คาดสาเหตุจากโรคประจำตัวของคนได้รับวัคซีนเอง-กับวัคซีนเสื่อมคุณภาพ ออย. ได้เร่งตรวจสอบและติดตามข้อมูล พบว่า ผลิตภัณฑ์วัคซีน ไขหวัดใหญ่ที่ชาวเกาหลีใต้ได้รับ และมีการเสียชีวิตนั้นไม่ตรงกับรุ่นการผลิตที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้ง วัคซีนทุกรุ่นการผลิตที่นำเข้ามา ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนที่ ออย.จะอนุญาตให้จำหน่ายได้ ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกต่อข่าวดังกล่าว ขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ หากพบมีความผิดปกติ ออย. จะแจ้งให้ประชาชนทราบทันที

อุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายสาย ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่และบนเทือกเขา พบผู้เสียชีวิตจากน้ำป่า 1 ราย เป็นเยาวชนอายุ 18 ปี ประสบเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ถูกน้ำป่าโถมเข้าซัดจนตกผา ล่าสุดพบศพแล้ว

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.โนนสูง และ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย กำชับให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรีบฟื้นฟูเยียวยา รวมทั้งให้สำรวจพื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

สถานการณ์ที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลหลากอย่างรุนแรงในรอบ 30 ปี พัดราวสะพานข้ามหุบบ้านบุพราหมณ์เสียหาย บ้านเรือนเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน กระแสน้ำยังได้ไหลไปตามคลองลำพญาธาร เข้าท่วมบ้านวังขอนแดง ที่มีชาวบ้านอาศัยหนาแน่นต้องอพยพหนีน้ำ ต้องขนย้ายผู้สูงอายุ คนป่วย เด็กเล็ก คนพิการไปไว้ที่ รพ.สต.บ้านทับลาน ส่วนที่บ้านวังใหม่มีรายงานบ้านถูกน้ำพัดหายไป 1 หลัง และมีผู้อยู่ในบ้าน 2 คนหายไปกับสายน้ำ ล่าสุดยังไม่พบตัว

เตือนระวังไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, kapok, nationtv

-เสนอข่าว จากกรณีเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว เผยข้อมูลการระบาดของไวรัส RSV ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดหนักกว่าโควิด ช่วงนี้ พยาบาลรายหนึ่งได้โพสต์เตือนผู้ปกครอง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Nunus Rattiya” ระบุ RSV ระบาดหนักมาก งดกอดดหอมเด็กๆ งดพาเด็กๆ ไปห้าง ไปสัมผัสกับคนอื่น

โรคหลอดเลือดสมอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า WHOกำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก รณรงค์ให้ประชาชนไทยเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม และภาวะน้ำหนักเกิน

นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา แนะนำว่า อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลัก FAST คือ F = Face ใบหน้าชา A = Arm แขนขาอ่อนแรง S=Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด และ T= Time เวลาที่ต้องรีบไป รพ. ภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องสังเกตอาการข้างต้นและรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้ สำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองคือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดไขมันสูง ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง

ข่าวปลอม

นวัตกรรมด้วยกระเทียมช่วยรักษาผมร่วง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

- จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลรักษาผมร่วงด้วยกระเทียม ช่วยทำให้ผมแข็งแรง ออย.ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือ มายืนยันว่ากระเทียมสามารถรักษาผมร่วงได้จริง โดยโรคผมร่วง หรือผมบางเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากกรรมพันธุ์ผมบาง เส้น

ประเด็นข่าว

ผมเปราะแล้วหัก ผมไม่ขึ้น อาจเกิดจากโรคประจำตัว การได้รับยาหรือสารเคมีบางประเภท การได้รับเคมีบำบัด การฉายรังสี ก็สามารถทำให้ผมร่วงได้ และกระเทียมมีสรรพคุณ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด รักษาอาการกลากเกลื้อน จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผมร่วงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

เสลดพังพอนตัวผู้รักษาโรคมะเร็งเต้านม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-จากกรณีการแชร์ข้อมูล "เสลดพังพอนตัวผู้ ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม" สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบและพบว่าใบเสลดพังพอนตัวผู้ไม่สามารถนำมาใช้รักษาผลที่เกิดจากมะเร็งเต้านมได้ โดยเสลดพังพอน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เสลดพังพอนตัวเมีย และเสลดพังพอนตัวผู้ จะให้ฤทธิ์ในการรักษาต่างกัน โดยเสลดพังพอนตัวเมียใช้เป็นยาสำหรับรักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ส่วนเสลดพังพอนตัวผู้จะใช้บรรเทาอาการอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

